



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ คนตามข่าว: จริญญา สุทธิไชยา ตีปีบเกษตร4ภาค-แฮปปี้	มติชน
2. รายงานพิเศษ: 38 ปี สศก.	แนวหน้า
3. จี้แก่น้ำนมดิบล้นช่วงปิดเทอม 'บีกฉัตร'สั่งคุมเข้มจัดสรรโควตานมโรงเรียนโปร่งใส	สยามรัฐ
4. "ฉัตรชัย" ปลื้มอียูชื่นชมไทยแก้ไอยูยูล้นตัวโกงหลุด-ไม่หลุด "ไบเหลือง"	ไทยรัฐ
5. ชวนคนไทยดื่มนมเพิ่มส่วนสูง	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์ ข่าวสั้น: ทำฝนหลวงเติมน้ำในอ่าง	สยามรัฐ
7. 2กระทรวงพัฒนา ปลุก'หม่อนไหม'	ข่าวสด
8. ปิดพื้นที่อ้นตามัน3เดือนฝ่าฝืนโทษหนักปรับ30ล.	กรุงเทพธุรกิจ
9. คอลัมน์ โขลกข่าวดำทุกข์	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์ IN BRIEF: ปิดอ้นตามัน4จว.ให้ปลาทุขยายพันธุ์	M2F
11. ประกาศปิดอ่าวอ้นตามัน3เดือน 1 เมษายนให้สัตว์น้ำวางไข่-เลี้ยงลูก	แนวหน้า
12. บทนำมติชน: ผลกระทบซับซ้อน	มติชน

\*\*\*\*\*



# จริยา สุทธิไชยา

## ตีปีบเกษตร4ภาค-แฮปปี้

เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือ สศก.

ออกโรงแถลงตัวเลขภาวะจีดีพีภาคการเกษตร ชี้ว่าไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 4.2% ทำนายปี 2560 ภาคเกษตรเติบโต 2.5-3.5% หรือคิดเป็นมูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท จีดีพีภาคเกษตรต่อหัว คาดว่าขยับมาอยู่ที่ 51,188 บาทต่อคนต่อปี จากตัวเลขปี 2559 ที่



เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาเศรษฐกิจ) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เศรษฐกรเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

49,785 บาท  
มั่นใจ รายได้ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้เกษตรกรมีความสุขเพิ่มขึ้น

เกิดปี 2502 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ อาทิ ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 8/2559 สำนัก ก.พ. Executive Development Program (2010), The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A.

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 1/2552 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ผ่านการบริหารงาน ในตำแหน่ง รอง

กรรมการเกษตร

ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 กระทั่งปัจจุบัน

โชว์ตัวเลขแต่ละภาคอู้ฟู เพิ่มเฉลี่ย 6.05%

ภาคเหนือเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ย 151,816 บาทต่อครัวเรือน/อีสาน 107,070 บาท, ภาคกลาง 257,006 บาท และภาคใต้ 230,252 บาท

เนื่องจากได้อานิสงส์จากอากาศเอื้ออำนวย เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว น้ำมันราคาไม่สูง

ส่งผลดีต่อสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตร



## รายงานพิเศษ 38 ปี สศก.



เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่เรียนมาบรรจุอีกปี โดยในปีนี้มีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแสดงความยินดี อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง สศก.จึงได้เชิญชวนผู้ที่มีมา ร่วมแสดงความยินดี ร่วมกันบริจาคเพื่อมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ปริญญาธิธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งนั่งโต๊ะร่วมแถลงข่าว โดยประเด็นข่าวที่ สศก.แถลงในงานนี้ ได้แก่ GDP ภาคเกษตร ไตรมาส 1 และแนวโน้ม ปี'60 การวิเคราะห์ GDP การเกษตรต่อหัว เศรษฐกิจการเกษตร รายภูมิภาค ภาวะเศรษฐกิจสังคม คริวเรือนเกษตร และผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## ■ 'บิกฉัตร' ส่งคุมเข้มจัดสรรโควตานมโรงเรียนโปร่งใส

# จี้แก่น้ำนมดิบล้นช่วงปิดเทอม

"บิกฉัตร" หวั่นปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดช่วงปิดเทอมจี้ทุกฝ่ายเร่งหามาตรการรับมือลดความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมส่งคุมเข้มโครงการ "นมโรงเรียน" 1.4 หมื่นล้าน จัดสรรโปร่งใส เป็นธรรม ขณะที่ อ.ส.ค. หรือ 4 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม รับชื่อน้ำนมดิบเกษตรกร

อ.ส.ค. : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งหามาตรการรับมือแก้ปัญหาแก่น้ำนมดิบล้นตลาดช่วงปิดเทอม 2/2559 เพื่อลดความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ 1.6 หมื่นราย พร้อมมีนโยบายให้มีการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของนมโรงเรียนให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมคุณภาพและปรับวิธีการจัดสรรโควตาให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสกับผู้ประกอบการรวมทั้งตอบสนองและประโยชน์แก่นักเรียนเกษตรกรและสหกรณ์

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ อ.ส.ค.ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

(สคน.) ได้เชิญสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตอาหารนมไทย สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ สมาคมผู้ผลิตนมยูเอชที สมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียน 70 รายทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงและติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำนมดิบช่วงปิดภาคเรียนให้มีการปฏิบัติดูแลในการรับชื่อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมทั่วประเทศเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนที่จะต้องดูแลรับผิดชอบน้ำนมดิบตลอดช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียนตามข้อตกลงที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้คือ กำหนดให้แต่ละรายช่วยกันผลิตนมโรงเรียนชนิด UHT เก็บตลอดช่วงระยะปิดเทอม หรือเพื่อการอื่นใด

"ส่วนแนวทางแก้ปัญหาแก่น้ำนมดิบล้นตลาดในระยะยาว หนึ่งในอีกมาตรการสำคัญคือขอความร่วมมือให้สมาคม/ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นผ่านเทศกาลที่สำคัญหรือออกแคมเปญสร้างแรงจูง

ใจการดื่มนมทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2560-2569 ที่มีเป้าหมายเพิ่มการบริโภคนมร้อยละ 4 จากปัจจุบันคนไทยบริโภคอยู่ที่ประมาณ 14-15 ลิตร/คน/ปี ซึ่งในส่วนของ อ.ส.ค.ปัจจุบันครองสัดส่วนตลาดนมโรงเรียนอยู่ที่ 900 ล้านบาท/ปีและทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีจะจัดกิจกรรมวันดื่มนมโรงเรียนโลกเพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนม"

ด้าน นายวิศิษฎ์ แสงคล้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำนมดิบของเกษตรกรทั่วประเทศรวมกันจำนวน 3,315 ตัน/วัน ในจำนวนดังกล่าวเป็นปริมาณที่ได้ทำข้อตกลงซื้อขาย เพื่อผลิตสำหรับนมโรงเรียนในปีการศึกษา 2559/2560 ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 นี้ จำนวน 1,323 ตัน/วัน ตลอด 365 วันรวมปิดเทอม ภายใต้งบประมาณ 14,000 บาทต่อปี

# "ฉัตรชัย" ปลื้มอียูชื่นชมไทยแก้ไอยูยูล้นตัวโกงหลุด "ใบเหลือง"

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา นาย Stefaan Depypere ผู้อำนวยการด้านธรรมาภิบาลมหาสมุทรและการประมงอย่างยิ่งยวด กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ในฐานะหัวหน้าคณะการเจรจาการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ของสหภาพยุโรป (อียู) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาไอยูยูของไทย โดยได้ชื่นชมความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาลไทยว่าทำงานจริงจัง นโยบายการแก้ปัญหา มีความชัดเจน เหลือเพียงการปฏิบัติให้ไปสูเป้าหมายเท่านั้น

"อียูพอใจการทำงานของคุณีควบคุมการติดตามการทำงานเรือประมงทั้งระบบ (เอฟเอ็มซี) มาก ซึ่งกรมประมงเป็นผู้ดูแล เพราะแก้ปัญหาไอยูยูได้ ซึ่งก่อนที่อียูจะเดินทางมา ไทยได้เชิญเกาหลีมา ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาไอยูยูเพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากใบเหลืองไอยูยู โดยเกาหลีได้ชื่นชมไทยไม่ต่างจากอียู แต่จะพิจารณาปลดใบเหลืองไทยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอียู"

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อียูได้เสนอไทย 4 เรื่อง เพื่อแก้ไขระบบการทำงานให้สมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่ 1.ปรับปรุงระบบการติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) 2.จัดทำห้องปฏิบัติของเรือ 3.ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และ 4.บังคับใช้กฎหมาย ส่วนเรื่องแรงงานประมง มีความก้าวหน้าตามแผนงานแล้ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงได้จัดประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำร่างนโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียน ก่อนรวบรวมความเห็นเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เดือนก.ย.นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาคมโลก โดยเฉพาะอียูได้เห็นถึงความตั้งใจของอาเซียนในการแก้ปัญหาการทำประมง

ส่วนนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมจะปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามันประจำปี 60 ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร ใน 4 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้ โดยห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลกระทบต่อแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะปลาหู ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทย โดยขณะนี้ได้ทำแผนลาดตระเวนร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขต 3 อย่างละเอียดในพื้นที่ปิดอ่าว หากพบการกระทำผิดจะจับกุมทันที และดำเนินการตามกฎหมาย.

## ชาวคนไทยดื่มนมเพิ่มส่วนสูง

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้นตลอดปีนี้ โดยจะจัดรณรงค์บริโภคนมตามเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ วันที่ 1-15 เม.ย. วันดื่มนมโลก วันที่ 1-15 มิ.ย. ซึ่งในแต่ละเทศกาลจะจัดโปรโมชั่นลดราคา 5-40% ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ เทสโก้โลตัส สยามแม็คโคร บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต รวม 2,000 สาขาทั่วประเทศ

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่า วัยรุ่นไทยต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี ผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร (ซม.) ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 ซม. กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มความสูงเด็กไทยอายุ 18 ปี ให้ได้มาตรฐานสูงสมส่วน ไม่อ้วน ด้วยการดื่มนมเพื่อทำให้ปี 2568 ผู้ชายควรมีความสูงเฉลี่ย 177 ซม. ส่วนผู้หญิง 165 ซม. รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการดื่มนมของคนไทย ให้เพิ่มจาก 14 ลิตรต่อคนต่อปี ในขณะนี้ ให้เป็น 20 ลิตรต่อคนต่อปี เพราะประชากรของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีการดื่มนม 30 ลิตรต่อคนต่อปี.



## ข่าวสั้น

### ■ ทำฝนหลวงเติมน้ำในอ่าง

**บุรีรัมย์ :** นายพนรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่จังหวัด ล่าสุดอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้อนุมัติให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ทำอากาศยานบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชนิด กาศา จำนวน 2 ลำ เพื่อเร่งออกปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวง เฉลี่ยวันละ 2 เที่ยวบิน เพื่อเติมปริมาณในอ่าง และแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีสภาพต้นเขิน สำรองไว้ใช้ในการผลิตประปาสำหรับอุปโภคบริโภค รวมถึงสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ ชัยภูมิโดยมีเป้าหมายจะออกปฏิบัติการบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝน

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทพ.

วันที่: อังคาร 28 มีนาคม 2560

ปีที่: 26

ฉบับที่: 9617

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 8.79

Ad Value: 9,669

PRValue (x3): 29,007

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 2กระทรวงพัฒนา ปลุก'หม่อนไหม'

## 2กระทรวงพัฒนา ปลุก'หม่อนไหม'

กระทรวงเกษตรฯ - เมื่อวันที่ 27 มี.ค.  
น.ส.ศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมหม่อน  
ไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม  
ด้วยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดี  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอ  
ใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร  
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบ  
คอมพิวเตอร์ และการขอใช้โปรแกรม  
สำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัว  
ประชาชน เพื่อนำมาใช้ในระบบขึ้น  
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  
หลังจากรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร  
จะทำให้กรมหม่อนไหมทราบถึงข้อมูล  
ของผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ความหนาแน่น  
ของปริมาณแปลงปลูกในรูปแบบภาพถ่าย  
ดาวเทียม ซึ่งกรมจะนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้  
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบการปลูก  
หม่อนเลี้ยงไหมต่อไป



# ปิดพื้นที่อ้นดามัน3เดือน ฝ่าฝืนโทษหนักปรับ30ล.

กรมประมง เตรียมปิด "อ้นดามัน" 3 เดือนตั้งแต่ 1 เม.ย. เปิดทางพ่อ-แม่พันธุ์วางไข่ เผยปีที่ผ่านมามีปลาเพิ่มสูงถึง 5.47 เท่า ชูโทษหนักฝ่าฝืนปรับสูงสุด 30 ล้าน หรือ 5 เท่าของสัตว์น้ำที่จับได้

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอ้นดามันประจำปี 2560 ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 32 โดยมาตรการบังคับกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลฝั่งอ้นดามัน โดยเฉพาะปลาทูซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ



อดิศร พร้อมเทพ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ผลจากการสำรวจสถานะทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณเขตปิดพื้นที่ทางทะเลฝั่งอ้นดามันด้วยเรือสำรวจประมง พบว่าในช่วงเวลา ก่อนมาตรการมีอัตราการจับเฉลี่ยเพียง 150.59 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และช่วงระหว่างมาตรการฯ มีอัตราการจับเฉลี่ยถึง 826.61 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเห็นว่าอัตราการจับเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.47 เท่า และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 พบอัตราการจับสูงขึ้นกว่าเดิมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งทำการประมงที่สำคัญพื้นที่บริเวณระหว่างเกาะพีพีและเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

นอกจากนี้ บริเวณที่ทรัพยากรสัตว์น้ำเคยเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการทำประมงที่มากเกินไปกำลัง

การผลิตของธรรมชาติในช่วงระหว่างมาตรการยังพบว่า มีปลาทูขนาดเล็กเกิดขึ้นมากกว่าช่วงอื่นๆ อีกทั้ง ปลาผีเสื้อและปลาชนิดอื่น ๆ ก็กลับมามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายมาตรการปิดอ่าวทะเลฝั่งอ้นดามัน ยังคงสอดคล้องกับช่วงฤดูการวางไข่และเลี้ยงตัวของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี

สำหรับมาตรการปิดอ่าวทางทะเลฝั่งอ้นดามัน  
อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16


## ปิด

ประจำปี 2560 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60) ยังคงดำเนินมาตรการโดยใช้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 24 ต.ค. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดเครื่องมือทำการประมงที่ห้าม หรือ ยกเว้น ประกอบด้วย เครื่องมืออวนลากทุกประเภททุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือกล เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด เครื่องมืออวนติดตาที่มีช่องตาเล็กกว่า 4.7 เซนติเมตร เครื่องมืออวนลากคานต่างที่ใช้ประกอบกับเรือกล เครื่องมืออวนลากแผ่นตะขี้มีคานต่าง หรือ อวนลากแคระ ที่ใช้ประกอบกับเรือกล ซึ่งใช้เชือกเส้นใยประดิษฐ์เป็นสายลากอวน เฉพาะในเวลา กลางคืน ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึง พระอาทิตย์ขึ้น เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักทำการประมงเฉพาะในเวลากลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และ เครื่องมืออวนโปะ

การฝ่าฝืนมีโทษ ต้องระวางโทษตั้งแต่ 1 หนึ่งบาท ถึง 30 ล้าน บาท ตามขนาดของเรือประมง หรือ

ปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า และเครื่องมือ สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทำผิด หรือได้มา โดยการกระทำผิดจะถูกริบ

นายอดิศร กล่าวว่า การกำหนดโทษดังกล่าวเป็นไปตามพ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่ จากเดิมหากมีชาวประมงรายใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือต้องห้ามทำการประมงในพื้นที่ที่ได้ประกาศปิดอ่าวฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือทั้งปรับทั้งจำ



**โลกข่าวต่ำทุกขั**

ไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่  
ความไม่สมบูรณ์นั้นเกิด  
จากความประมาทเลินเล่อ  
ทุจริตของเจ้าหน้าที่จนเป็น  
ผลไม่อาจอนุญาตได้ให้ผู้อนุญาต  
สั่งการตามที่เห็นสมควรและให้  
ดำเนินการทางวินัยหรือดำเนิน  
คดีกับพนักงานเกี่ยวข้องโดย  
ไม่ชักช้า.....■ คำขอขึ้นไปตั้งนาน  
หลายปีแล้ว จู่ๆออกกฎกติกาใหม่  
มาย้อนหลัง โดยเฉพาะข้ออ้าง  
เรื่องสารชีวภัณฑ์ สารมีความเป็น  
พิษต่ำ มีสิทธิเชิงควได้มีต่างอะไร  
เรียกเอกสารเพิ่ม ขัดมาตรา 8  
มั๊ย ทบทวนให้ดี อย่าคิดว่าไม่มี  
ใครจ้องจะฟ้อง.....■ เร่งแก้ปัญห  
ภัยแล้ง ชุดบ่อจิวไปได้ 84% มา  
เจอปัญหาเกษตรกรหลายพื้นที่  
เผาตอซังเกิดหมอกควันและไฟป่า  
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดี  
กรมพัฒนาที่ดินเป็นห่วงผลกระทบ  
ต่อโครงสร้างดิน จะสูญเสียอินทรีย์  
วัตถุและธาตุอาหาร สั่งเดินหน้า  
“รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทา  
ภาวะโลกร้อน” ลงพื้นที่ติดตาม  
งานเองพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ หมอดิน  
อาสาทำความเข้าใจเกษตรกร  
ไถกลบตอซังพิชชุกวิธี ทำงาน  
ถึงลูกถึงคนแบบนี้ ขอคุณโลก.

**บูโจ**

“บูโจ” เข้าเวรโลกข่าว  
ประจำวันอังคารที่ 28 มีนาคม  
2560.....■ กฎกติกาใหม่พิจารณา  
ให้ขึ้นทะเบียนสารเคมีทางการ  
เกษตรที่ค้างเติ่งกว่า 4,000 คำขอ  
มีการแบ่งสารเคมีเป็น 2 กลุ่ม สาร  
เคมีทั่วไป ใช้เกณฑ์พิจารณาปกติ  
กับ สารชีวภัณฑ์ หรือ สารที่มี  
ความเป็นพิษต่ำ จะได้รับการ  
เชิงควเข้าที่ประชุมพิจารณาเป็น  
กฎกติกาที่ไม่มีการออกเป็น  
ประกาศกรมวิชาการเกษตร ด้วย  
อ้างเป็นนโยบายของรัฐมนตรีและ  
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ให้อำนาจ  
คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้ง  
คณะอนุกรรมการขึ้นมากำหนดการ  
ได้ มีคนฝากเตือนมาด้วยความ  
ห่วงใย อย่าลืมอ่านมาตรา 8  
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ  
.....■ เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ทำคำขอ  
ถูกต้อง แนบเอกสารหลักฐาน  
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือและ  
เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อย  
แล้ว เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสาร  
หรือหลักฐานเพิ่มเติมอีกไม่ได้  
และจะปฏิเสธการพิจารณาคำขอ

**M2F**M2F  
Circulation: 400,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/NEWS UPDATE: THAILAND

วันที่: อังคาร 28 มีนาคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 1337

หน้า: 7(ขวา)

Col.Inch: 4.62

Ad Value: 5,775

PRValue (x3): 17,325

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: IN BRIEF: ปิดอับตัมัน4จว.ให้ปลาขยายพันธุ์

**IN BRIEF****ปิดอับตัมัน4จว.ให้ปลาขยายพันธุ์**

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เผยว่า กรมประมงเตรียมประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันตัมันระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2560 ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตร.กม. ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เพื่อให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์ โดยเฉพาะปลาทู ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ

## ประกาศปิดอ่าวอันดามัน3เดือน 1 เมษายนให้สัตว์น้ำวางไข่-เลี้ยงลูก

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่ากรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามันประจำปี 2560 ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตรใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เป็นระยะเวลา 3 เดือนระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน ของทุกปี โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำประมงบางชนิด ที่ส่งผลกระทบต่อขยายพันธุ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อน หรือกำลังวางไข่ในท้องทะเลฝั่งอันดามันโดยเฉพาะ “ปลาหู” ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำและเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาคาการทำการประมงผิดกฎหมาย

ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) จากการสำรวจพบว่ามาตรการปิดอ่าว สามารถเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำได้สูง 2-3 เท่าตัวทำให้สัดส่วนปลาเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญหากพบการกระทำผิดจะเข้าจับกุมทันที ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ อาทิ ประมงอาสา คนเฝ้าทะเล ยูวประมงฯช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ นับเป็นเรื่องที่ตีผลพวงความสำเร็จในการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักรักและหวงแหนในทรัพยากรพื้นถิ่นของตน



## ผลกระทบซับซ้อน

ระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ล่าสุดยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับมาตรฐานกักเก็บ 15 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากจนมองเห็นท้องแม่น้ำ และสันดอนทรายที่โผล่ขึ้นเป็นจุดๆ ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำคงที่ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าแม้ระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะต่ำกว่า 15 เมตร แต่กรมชลประทานยังให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรได้ว่า จะจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูใหม่ได้ตามกำหนด 1 พฤษภาคม 2560 อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงยังต้องขอความร่วมมือให้งดทำนาต่อเนื่อง เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งเพาะปลูกในระยะนี้ ส่วนเรื่องของการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งนั้น ตามแผนการจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน มั่นใจได้จะสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2560 เพื่อรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ ที่จะเริ่มส่งผลกระทบระหว่าง 30-31 มีนาคม 2560 นี้

ข่าวสารที่มากับสภาพอากาศของหน้าร้อน ยังได้แก่ ผลกระทบในด้านต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ประกาศปิดน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันทั้ง 7 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งขอดไม่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว ทำให้กรมอุทยานฯ ต้องสูญเสียรายได้ด้านการท่องเที่ยวสูงถึงประมาณ 3 ล้านบาท และคาดว่าในเดือนเมษายน ซึ่งจะหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ถ้าสภาพน้ำยังไม่ดีขึ้นจะทำให้อุทยานฯ สูญเสียรายได้อีกประมาณ 2 ล้านบาท และยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง ต้องประสบกับปัญหาเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังพบว่าอากาศร้อนแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในภาคต่างๆ ขณะนี้นอกจากกระทบต่ออาชีพเพาะปลูกของเกษตรกรโดยตรง เป็นความเดือดร้อนที่ต้องหาหนทางบรรเทาแก้ไขอย่างจริงจังแล้ว ยังทำให้เกิดไฟป่ากลายเป็นอันตรายต่อชุมชนใกล้เคียง การเผาไร่นาที่ทำให้เกิดหมอกควัน ลสัตว์ป่าขาดแคลนน้ำและอาหาร ต้องลงมาเสาะหาอาหารและน้ำใกล้กับชุมชนบางประเภทเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การปรากฏตัวทำให้เสี่ยงต่อการถูกไล่ล่าต่อไปอีก จะเห็นว่าสภาพอากาศและปัญหาในหน้าแล้ง มีผลกระทบกว้างไกลและซับซ้อนหลายมิติไม่เฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เท่านั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหานี้ จึงน่าจะต้องครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย